

10 มีนาคม 2558 หน้า 6

กัฬภาค4รับฟังทางแก้ราคาทางพาราเร่ง

ตรง • กองทัฬภาคที่ 4 ใหแบนนำเครือช่ายชาวสวนยางภาคใต้แสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาราคาทางพารา ก่อนที่ภาครัฐจะปล่อยลินเชื่อให้ชาวสวนยาง ชื่นนโยบายหยุดกรี๊ดโดยรัฐช่ายชดเชย นายศักดิ์สฤทธิ์ ศรีประคาสตรี แบนนำเครือช่ายชาวสวนยางรายย่อย 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า ใต้รับเกียรติจากกองทัฬภาคที่ 4 โดย พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รองแม่ทัฬภาคที่ 4 รับฟังความคิดเห็นและเสนอแนะการแก้ปัญหาราคาทางพาราที่ตกต่ำ ขณะทีรัฐบาลได้มีนโยบายปล่อยลินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางและเปลี่ยนอาชีพสวนยาง โดยขอความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุนช่วยเหลือและลินเชื่อไปถึงชาวสวนยาง และไม่มีกรทุจริตหรือร้องเรียนความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น

นายศักดิ์สฤทธิ์กล่าวว่า ได้เสนอบนโต๊ะรับฟังความคิดเห็นซึ่งจัดโดยกองทัฬภาคที่ 4 ว่าการแก้ปัญหาราคาทางพาราให้มีราคาสูงและยั่งยืน ขณะที่จำนวนยางพารามีมากกว่าความต้องการภายในประเทศและตลาดโลก รัฐบาลควรผลักดันให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เพื่อให้

ชาวสวนยางพาราตัดโค่นต้นยางพาราหรือสวนยางที่ให้ผลผลิตตกต่ำ และเมื่อมีการปลูกใหม่ก็ต้องใช้เวลา 6-7 ปี รวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกชนิดอื่น เช่น พืชที่ให้พลังงานที่มีตลาดค่อนข้างสดใส เช่น ปาล์ม น้ำมัน จะทำให้พื้นที่ปลูกยางมีจำนวนลดลงด้วย นอกจากนี้ยังเห็นด้วยกับมาตรการหยุดกรี๊ดยาง โดยรัฐเป็นผู้ช่ายค่าชดเชยค่าสูญเสียรายได้ให้กับชาวสวนยาง ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เปิดรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ เชื่อว่าหากปริมาณยางลดลงหรือหมดจากสต็อกที่รับซื้อไว้ จะทำให้ราคาที่ถูกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางสูงขึ้น รวมทั้งภาครัฐต้องส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยางพาราให้มากที่สุดและทุกภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาเห็นว่าการลงทุนด้านนี้ในประเทศยังมีน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม ตนยังได้ให้ความเห็นที่ผ่านมากลไกภาครัฐ ตั้งแต่ปลัดกระทรวงและส่วนราชการยังไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางเท่าที่ควร หลายหน่วยงานยังใส่เกียร์ว่าง ไม่รับสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะหน่วยงานสหกรณ์ยาง สกย.แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ.



สกย.จ.กาฬสินธุ์ รุดให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อนครั้งรุนแรง
ที่สุดในรอบ 60 ปี

- ThaiPR.net 9 มี.ค. 2558

กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้มีพายุฤดูร้อนพัดผ่านพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร รวมทั้งสวนยางพาราเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะเขตพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือและได้เร่งออกให้บริการเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่
ตั้งแต่การสำรวจความเสียหาย รวมถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จาก สกย.

นายวิระ คามตะลีลา ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.กาฬสินธุ์ เผยว่า
จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น พบว่า มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ 60 ปี ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับความ
เสียหายครอบคลุม 3 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 หมู่ 2 และ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
ทั้งสวนยางเปิดกรีดและยังไม่เปิดกรีดเป็นจำนวนมาก ทาง สกย.จ.กาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำถึงข้อปฏิบัติในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเจ้าของสวนยางที่ยังไม่เปิดกรีด หรือเปิดกรีดแต่เสียหายหักแบบกระจัดกระจาย
ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ของ สกย. โดยให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งให้ทางจังหวัดพิจารณา
ช่วยเหลือ ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้นจำนวน 99 ราย ต้นยางเสียหายกว่า
11,400 ต้น และในส่วนของสวนยางที่เข้าเกณฑ์ของ สกย. ที่กำหนดไว้ใน การให้ความช่วยเหลือสวนยางที่เปิด
กรีดแล้วและหักโค่นเป็นผืน โดยได้รับความเสียหายตั้งแต่ 2 ไร่ขึ้นไป เจ้าของสวนมีความประสงค์จะยื่นขอรับ
การปลูกแทน โดยผลการสำรวจมีเกษตรกรทั้งสิ้น 8 ราย พื้นที่เสียหายประมาณ 90 ไร่ อย่างไรก็ตาม สกย.จ.
กาฬสินธุ์ ได้เร่งดำเนินการรับคำขอเพื่อให้การปลูกแทนสวนเข้าเกณฑ์ที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยและจะให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสงค์จะปลูกแทนภายในปีนี้ต่อไป



10 มีนาคม 2558 หน้า 13



●แก้ปัญหายางค้ำสต็อก

เมื่อ วันที่ 8 มี.ค. ที่ชุมนุมสหกรณ์ดั่ง
อ.เมือง จ.ดั่ง สมาชิกสหกรณ์ย่างกว่า 40 แห่ง
รวมตัวประชุมเพื่อแก้ปัญหายางค้ำสต็อกใน
โกดังกว่า 1,200 ตัน มูลค่ากว่า 75 ล้านบาท หลัง
จากที่องค์การสวนยาง(อ.สย.) ปรณูลยางพารา
ในตลาดกลางอย่างกะทันหันตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.ที่
ผ่านมา ซึ่งให้เหตุผลว่าเนื่องจากขณะนี้เป็น
ฤดูกาลที่ยางผลัดใบ และได้ซื้อยางตามโครงการ
สร้างมูลค่ากันทันชนรรักษาเสถียรภาพราคาขายไว้
เป็นปริมาณพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ยางที่รอส่ง
ปรณูลยางในตลาดกลางค้ำสต็อกจำนวนมาก
โดยนายประทบ สุขสนาม ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ดั่ง กล่าวว่า จากเหตุการณ์นี้
ทำให้สหกรณ์ทุกแห่งและชุมนุมสหกรณ์ย่างดั่ง
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากไม่มี
ตลาดรองรับยางหากแก้ปัญหาด้วยการส่งขาย
กับตลาดทั่วไป ซึ่งราคาขายแผ่นรมควันอยู่ที่
กิโลกรัมละ 53 บาทเท่านั้น และทำให้สหกรณ์
ขาดทุน จึงอยากเรียกร้องให้ อ.สย.หาทางแก้
ปัญหาและรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว.

7 มีนาคม 2558 หน้า 3 (1)

ทิศทาง รัฐบาล ทิศทาง ‘เศรษฐกิจ’ ต้องปรับ ครม.

๖ มัชว “ปรับ ครม.” อันปลอ่ยผ่าน “สื่อบางสำนัก” ได้ถูกปฏิเสธอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ไม่ว่า ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

รวมถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ซึ่งดำรงอยู่ในฐานะเป็น “เป้า” กระนั้น เมื่อจับ “เวิร์ดดัง” อันมาจากปากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อคำถามที่ว่า “จะปิดตายคำว่าปรับ ครม.จะไม่มีอีกแล้วหรือไม่”

ก็จะ “สัมผัส” ได้ถึง “ร่องรอย” บางอย่างเป็นร่องรอยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบอย่างสิ้นกระชับว่า “อย่ามาถามผมอย่างนั้นถ้าจำเป็นต้องทำก็ต้องทำ”

ปมเงื่อนอยู่ที่คำว่า “ถ้าจำเป็น”

ปมเงื่อนอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้มีมีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่ที่อาจถือว่าเป็น “เบาะแส” เป็น “แนวโน้ม” ในทางการเมือง





7 มีนาคม 2558 หน้า 3 (2)

ทหากประเมินคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช.อันมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวเรือใหญ่ ก็จะสำเนียงใน “ร่องรอย”

ความหมายของคณะกรรมการชุดนี้ที่ปรากฏอย่างตรงตัว คือ “ขับเคลื่อน” กระนั้น ในอีกด้านอันเกิดจากคำถามที่ว่า ทำไมและมีความจำเป็นอะไรจึงต้อง “ขับเคลื่อน”

ในเมื่อมี “กรม.” ดำเนินการ “ขับเคลื่อน” อยู่แล้ว

หมายความว่า การบริหารบ้านเมืองผ่านกระบวนการของ “กรม.” ยังไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมี “กัมมันตะ”

จึงจำเป็นต้อง “ขับเคลื่อน” โดย “คสช.” อย่างไรก็ดีแปลกใจหากว่าบทบาทของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่แสดงออกอย่างเป็นทางการก็คือ

1 ขับเคลื่อนไปยังปัญหาราคา “ยางพารา” ขณะเดียวกัน 1 ขับเคลื่อนไปยังปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “งบลงทุน” ที่ยังล่าช้า อืดอาด ไม่ว่าจะบริหารราชการและสหกรณ์ ไม่ว่าจะบริหารราชการคมนาคม ไม่ว่าจะบริหารราชการมหาดไทย เบาะแสและร่องรอยเหล่านี้สะท้อนอะไร

ที่ ี่ในที่ประชุม กรม. ทั้งๆ ที่ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ คสช.ปึกหนุดว่าภายในเดือนมีนาคมจะต้องเบิกงบลงทุนให้ได้ร้อยละ 30

แต่ถามว่าใกล้กับเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ในเมื่อการประชุม กรม.ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ถึงกับต้องลงมเล่นด้วยตนเอง

ในเมื่อการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันที่ “จี” เรื่องนี้

อย่าลืมเป็นอันขาดว่าสถาบัน 1 คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบัน 1 คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบัน 1 คือ สมาคมธนาคารไทย

ยืนยันว่า การเบิกจ่ายเป็นปัญหาระดับชาติเป็นปัญหาใหญ่

มีผลสะท้อนอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่ทำให้เม็ดเงินลงไปสู่การปฏิบัติจริงล่าช้า อันจะทำให้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐบาลง่อยเปลี้ยเสียหายไปหมด หมายความว่าถึงทุ่มเงิน ถึงมีเงิน แต่เมื่อล่าช้าก็แทบไม่เกิดประโยชน์

นี่คือ “เงื่อนงำ” อันเป็นปัญหาในทาง “เศรษฐกิจ”

สปอตไลต์จึงฉายจับไปยังกระทรวงเศรษฐกิจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะกระทรวงการคลัง ไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะกระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะกระทรวงคมนาคม

“เศรษฐกิจ” จะเป็น “คำตอบ” สุดท้าย

จากนี้จึงเห็นได้ว่า คสช.และรัฐบาลมีผลงานอันยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง นั่นก็คือ ทางด้าน “ความมั่นคง”

ขณะเดียวกัน จุดอ่อนและเงาสะท้อนแห่งความอ่อนแอของ คสช.และรัฐบาล กลับอยู่ที่ผลงานทางด้าน “เศรษฐกิจ” อันเกี่ยวกับรายได้ของรัฐ อันเกี่ยวกับรายได้ของประชาชน

“ความมั่นคง” จึงดำรงอยู่ในสถานการณ์ที่ “ปากท้อง” มีปัญหา



ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

10 มีนาคม 2558 หน้า 12

■ ชลบุรียื่นรับซื้อยางตามเกณฑ์โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ

พัฒนาสมาชิกผลิตยางคุณภาพ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ่อทอง จำกัด หลังเกษตรกรยื่นหนังสือร้องเรียนจ่ายราคาถูก ตั้งมาตรฐานสูง ขณะที่ประธานสหกรณ์แจ้งรับซื้อยางตามเกณฑ์โครงการ เล็งพัฒนาสมาชิกผลิตยางคุณภาพ

ชลบุรี : นายประทีป พงษ์วรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจสอบการรับซื้อยางพารา และการคัดคุณภาพยางพาราของเกษตรกรตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เนื่องจากได้มีหนังสือร้องเรียน โดยอ้างถึงราคายางที่องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) รับซื้อถูกกว่าราคายางที่รัฐบาลประกาศ และมาตรฐานการคัดคุณภาพยางสูงกว่ามาตรฐานของตลาดทั่วไป และขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์ในการรับซื้อยางพารา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยาง บ่อทอง จำกัด ดังนั้น นายธีรวิทย์ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารารายอย่างเป็นระบบครบวงจร จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การคัดกรองคุณภาพยางพารา และสอบถามข้อเท็จจริงในการรับซื้อยางพารา ตามหนังสือร้องเรียนของเกษตรกร

นายประทีปกล่าวว่า ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์และสอบถาม

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยาง บ่อทอง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ พบว่า ในช่วงแรกที่มีการเปิดรับซื้อยางตามโครงการ มีเกษตรกรนำยางมาจำหน่ายให้กับ อ.ส.ย. จำนวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งทำหน้าที่คัดกรองคุณภาพยางให้กับ อ.ส.ย. มีเพียง 3 คน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการรับซื้อให้แล้วเสร็จภายในแต่ละวันทางสหกรณ์จึงได้ประชุมร่วมกับ อ.ส.ย. และเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโดยได้ข้อสรุปว่า ให้มีการเพิ่มวันรับซื้ออีกหนึ่งวันต่อสัปดาห์ จากเดิม 2 วัน คือ ทุกวันพุธ-วันพฤหัสบดี เป็น 3 วัน คือ วันอังคาร-วันพฤหัสบดี และกำหนดโควตาให้เกษตรกรนำยางพารามาขายให้อ.ส.ย. รายละไม่เกิน 3 ตันต่อวัน พร้อมกำหนดให้มีการลงทะเบียนรับคิวในการนัดวันที่จะนำยางแผ่นดิบมาขายให้กับ อ.ส.ย. เพื่อที่เกษตรกรจะได้ไม่เสียเวลาส่วนในด้านราคายางที่ อ.ส.ย. รับซื้อตามโครงการคือยางแผ่นดิบคุณภาพเหลือง 3 ราคา ขึ้นน้ำหนักที่ 58.55 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาที่พ่อค้าเอกชนประมูล ประมาณ 51-53 บาทต่อกิโลกรัม

นายประทีปกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่ด้านการคัดคุณภาพยางแผ่นดิบของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งวิธีการคัดคุณภาพเจ้าหน้าที่จะดูยางที่ละมัด โดยสัมผัสดูมัดละ 2-4 แผ่น ถ้าผ่านก็จะรับซื้อทั้งมัด แต่ถ้าพบว่ายางแผ่นมีฟองอากาศหรือมีเศษอื่นๆ ปลอมปน ก็จะไม่รับซื้อทั้งมัดเช่นกัน โดยในช่วงแรกของการรับซื้อ มียางพาราของเกษตรกรที่ไม่ผ่านคุณภาพมากพอสมควร จึงสร้างความไม่พอใจให้กับเกษตรกรอยู่บ้าง แต่ทาง อ.ส.ย. ได้

พยายามชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลที่ต้องรับซื้อยางนั้น ซึ่งเกษตรกรได้เข้าใจและมีเกษตรกรบางรายขอให้สหกรณ์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเอกสารการพัฒนาคุณภาพการทำยางแผ่นดิบมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรพร้อมทั้งขอให้สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้ในการทำยางแผ่นให้มีคุณภาพอีกด้วยซึ่งทางสหกรณ์เห็นว่ากรมเข้มงวดในการคัดคุณภาพยางของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ดีถึงแม้จะไม่ถูกใจสมาชิกหรือเกษตรกรบางราย แต่ก็ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหันมาให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสหกรณ์มีแนวคิดที่จะพาสมาชิกที่สนใจเรื่องการทำยางแผ่นคุณภาพไปศึกษาดูงานสวนที่นำยางแผ่นมาขายให้กับ อ.ส.ย. และได้รับซื้อมากกว่าร้อยละ 80 ว่ามีเทคนิควิธีการทำอะไรเพื่อนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพยางของตนเองต่อไป



10 มีนาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	เมษายน 2558		พฤษภาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	59.80	59.55	60.00	59.75
ชั้น 2	59.20	58.95	59.40	59.15
ชั้น 3	58.65	58.40	58.85	58.60
ชั้น 4	58.35	58.10	58.55	58.30
ชั้น 5	57.90	57.65	58.10	57.85
ยางแท่ง				
STR5L	50.45	50.20	50.65	50.40
STR5	48.55	48.30	48.75	48.50
STR10	47.85	47.60	48.05	47.80
STR20	47.45	47.20	47.65	47.40
น้ำยางชั้น 60%	35.95	35.70	36.15	35.90
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

10 มีนาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย							
ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2558							
AFET Achieving Risk to Opportunity							
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)							หน่วย : บาท/ก.ก.
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
เม.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	56.70	0	68
พ.ค.58	57.00	57.00	57.00	0.00	57.00	4	212
มิ.ย.58	57.10	57.10	57.10	-0.20	57.00	4	223
ก.ค.58	57.05	57.05	57.05	0.05	57.00	4	146
ส.ค.58	56.40	56.05	57.00	0.25	56.80	40	256
ก.ย.58	56.40	56.40	57.00	-0.50	56.50	30	298
ต.ค.58	56.80	56.65	57.35	-0.35	56.65	66	195
ข้าวขาว 5% แบบ Both Options (BWR5)							
เดือนส่งมอบ	เปิด	ต่ำ	สูง	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
มี.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	0	0
เม.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	0	0
พ.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	0	0
มิ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62	0	0
ก.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.64	0	0
ส.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66	0	0
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 แบบ Both Options (BHMR)							
เดือนส่งมอบ	เปิด	ต่ำ	สูง	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณการซื้อขาย	สถานะคงค้าง
มี.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.76	0	0
เม.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.81	0	0
พ.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86	0	0
มิ.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.90	0	0
ก.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	0	0
ส.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0	0
ก.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04	0	0
ต.ค.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.09	0	0

ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827

10 มีนาคม 2558 หน้า 27



ซีพาร์
อปท.

baannok@matchon.co.th

●...แม้สถานการณ์ราคายางพาราจะน่าเป็นห่วง แต่ **กิจ หลีกภัย** นายก อบจ.ตรัง ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสวนยางพาราและการกรีดยาง ล่าสุด ได้จัดฝึกอบรมเทคนิคการกรีดยาง ประจำปี 2558 หลักสูตร “เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” เพื่อพัฒนา “ช่างลับมีดกรีดยางมืออาชีพ” มีเป้าหมายอบรม 3,000 คน 30 รุ่น...●

สุจินดา ศรีวีระขาน รองนายก อบจ. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบาทาสตรีจังหวัดนครพนม พร้อม **ไพจิตร ศรีวีระขาน** อดีต ส.ส.นครพนม และ **ขจรศักดิ์ นิตชิน** นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เปิดงานมหกรรมตลาดนัดชุมชน ผลิตภัณฑ์กองทุนพัฒนาบาทาสตรี ที่สำนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม...● **สมศักดิ์ ตันติเศรษฐี** นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดตลาดนัดชุมชนอย่าง “Boyang Greens & Community Market” แบบวิถีชาวใต้ อย่างเป็นทางการแล้ว มีร้านค้าประมาณ 70 ร้าน จำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตกแต่งสะพานข้ามคลองลำโรง เชื่อมพื้นที่เทศบาลนครสงขลา กับเทศบาลเมืองเมืองเขารูปร่าง อย่างเป็นสวนยาง...● “**นายกไก่**” **กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์** นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทาง



กิจ หลีกภัย



กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์

และหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี ของ อปท. มีคณะกรรมการประสานพัฒนา อบจ. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ส.อบจ. ผู้บริหาร อปท. ประชาคมท้องถิ่นร่วมอบรมสัมมนาที่ห้องประชุมบางแก้ว อบจ. ฉะเชิงเทรา...● หลังจาก ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โปรโมตแหล่งท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้ตั้งแต่ปี 2557 บริเวณถนนสาย 3502 ถนนสายสามชุก ตำบลช้าง ต.หนองสะเดา อ.สามชุก ซึ่งมีต้นเหลืองปรีดียาธรผลิดอกสีเหลืองสวยงามเกือบตลอดเส้นทาง ปัจจุบันต้นเหลืองปรีดียาธรรอคอกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกเผาตลอดสองฝั่ง รวมไม่ต่ำกว่า 80% ร้อนถึง **วิระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี** รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เตรียมแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุเผาแล้ว พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูให้ถนนสายดอกไม้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม...●



10 มีนาคม 2558 หน้า 10

หนุนปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนยางพารา

● พัทลุง - พัทลุงควบคุมพื้นที่ปลูกยางพารา ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน สนองนโยบายของรัฐบาล คสช.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง นายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาหารายทางพาราทดค่า

นายสมเกียรติ กล่าวว่า จังหวัดโดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้กำหนดให้มีการควบคุมพื้นที่ปลูกยางตามโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เป็นการโค่นต้นยางเก่าที่ให้ผลผลิตไม่คุ้มค่าและลดปริมาณพื้นที่เมื่อมีการปลูกใหม่ โดยปี 2558 กำหนดพื้นที่โค่นต้นยาง 13,400 ไร่ และมีเป้าหมายอนุมัติการสงเคราะห์ 8,404 ไร่ เกษตรกร 1,277 ราย และจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นแทน

การปลูกยางในพื้นที่ 200 ไร่ ดำเนินการไปแล้ว 136 ไร่

อีกทั้งจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันแทนการปลูกยาง ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน อีก 2,400 ไร่ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล คสช. ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบและโครงการแก้ไขปัญหายางพาราให้แก่เกษตรกร

นายสมเกียรติ ยังกล่าวถึงโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา จ.พัทลุง มีเกษตรกรเข้าหลักเกณฑ์การรับเงินชดเชยทั้งสิ้น 47,934 ราย วงเงิน 409,596,500 บาท มีการจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส.ถึงมือเกษตรกรแล้ว 46,951 ราย เป็นเงิน 401,554,750 บาท คงเหลือเกษตรกร 15 ราย วงเงิน 73,000 บาท เนื่องจากปัญหาเรื่องสมุดบัญชีเลขที่ไม่ตรงกัน ซึ่งคาดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้



ไทยบริดจ์


ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

10 มีนาคม 2558 หน้า 7

“บุญใจ” เข้าเวร โลกข่าว ประจำวัน อังคารที่ 10 มีนาคม 2558.....■อยากอุทาน “อุยตาย ้วยกรีด”



โลกข่าว ดำทุกข

เป็นภาษาจีนสำเนียงอิตาเลียนชะเหลือเกิน สำหรับ โครงการสร้าง มูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประเทศชาติได้ ควักเงินออกมาจ่ายไปเป็นหมื่นล้านเงินตกไม่ถึงมือชาวสวนยางตัวจริง เพราะบรรดาพ่อค้า ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจคนโน ฟาดกันไปหมด นายอำนวย ปะติ เสมข.เกษตรและสหกรณ์ บอกว่า รับรู้ปัญหาแล้ว คราวหน้าถ้ารัฐบาลยังใช้มาตรการนี้จะจัดระบบให้ดีกว่าเดิม.....■

เห็นข่าวแล้ว อยากจะหาพาราเซตามอลมากินแก้เจ็บแสบหัวสั๊กลัง ทำไมผู้บริหารประเทศคิดแก้ทุกขร้อนให้ชาวบ้าน ถึงได้รู้สึกซ้ำผิด ปกติ โครงการมูลภัณฑ์ฯ เริ่มมาตั้งแต่ พ.ย.57 ก่อนเงินงวดแรก 6,000 ล้านบาทจะหมดไปอย่างรวดเร็ว คนสวนยางภาคใต้ตั้งท่าจะจัดมือบ ประหวัง เพราะไม่พอใจในมาตรการรับซื้อยาง ที่เปิดทางถ่างช่องอ้าซ่า ให้พ่อค้าเอายางมาขายได้แบบชิงตัดหน้าคนสวนไปก่อน.....■ ถ้ามี จิตวิญญาณเข้ามาทำงานแก้ปัญหาก็ให้ประเทศชาติและประชาชน ความรู้สึกสำนึกต้องมีมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้ว และต้องมีมาตรการ มาแก้ปัญหามาตั้งนาน ไม่ใช่เพิ่งจะมาคิดแก้ไขตอนปีได้รับซื้อยาง ไปแล้ว.....■ ที่สำคัญด้วยความรู้ความสามารถ คนระดับ ฯพลณฯอำนวย การออกมาตรการให้รัดกุมไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะป้องกันพ่อค้า ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจขี้ฉ้อ ไม่ให้เข้ามาดูดซับเงินช่วยเหลือเกษตรกร เพราะท่านเป็นหนึ่งในตออยู่ทีรู้ลึกรู้ตื้นเรื่องยางกว่าใครผ่านประสบการณ์ ทำนองนี้มาไม่น้อย ตั้งแต่โครงการยาง 210,000 ตัน นั้นเป็นบอร์ด อ.ส.ย. มาโดยตลอด จนกระทั่งได้เป็นรัฐมนตรีในวันนี้ แต่เหตุไฉน ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถึงไม่ช่วยให้ออกมาตรการที่รัดกุมได้กลับเปิด ช่องให้พ่อค้ามาสวาปามได้ยิ่งงูไปชักจะเข้า

เค้าทำเป็นแกล้งโง่รับจํานำข้าวณะตะเอง.

บุญใจ